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สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๔ ปีท่ี ๒  
ครั้งท่ี ๑๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  
วันพุธท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

 
โดย ณัฐทิพย์  กบิลคาม 

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๑๐ น. 

นายสมศักด์ิ  เกียรติสุรนนท์  ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในท่ีประชุมและก่อนท่ีจะ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อน
ของประชาชน โดยใช้เวลาประมาณ ๙๐ นาที 

จากนั้นประธานได้ขอหารือต่อท่ีประชุมเพ่ือนําระเบียบวาระ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
และเรื่องอ่ืนๆ ข้ึนมาพิจารณาก่อน  ซ่ึงท่ีประชุมไม่ขัดข้อง ประธานจึงได้ดําเนินการประชุม ดังนี้ 

เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม ๓ เรื่อง  

๑. รับทราบผลการดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ..... 

๒. รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จํานวน ๒ เรื่อง 

๒.๑ วุฒิสภาได้ลงมติต้ังกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ..... 

๒.๒ วุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ..... 
(ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการท่ีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีและนิรโทษกรรม 
ค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีค้างชําระของหน่วยงานราชการ) ออกไปเป็นกรณีพิเศษ 

๓. รับทราบเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นําเรื่อง ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือ
พิจารณาคดีอาญา นายณัฐวุฒิ   ไสยเก้ือ และนายสุรพล  เกียรติไชยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่าง
สมัยประชุมออกจากระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับการประชุมฯ  ข้อ ๑๗๙ วรรคสอง 

เรื่องอ่ืน ๆ ๒ เรื่อง ดังนี้ 

๑. ต้ังกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการสาธารณสุขแทนตําแหน่งท่ีว่างลง ๑ ตําแหน่ง 
เนื่องจากนายรณเทพ  อุนวัฒน์  ลาออก  

๒. ต้ังกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการชายแดน แทนตําแหน่งท่ีว่างลง ๑ ตําแหน่ง  
เนื่องจากลาออก 

ต่อมาวิปรัฐบาลได้ขอเปลี่ยนระเบียบวาระโดยขอเลื่อนเรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
เรื่องท่ี ๔.๓ ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 
..... ซ่ึงคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาเสร็จแล้ว โดยเลื่อนข้ึนมาพิจารณาต่อจากเรื่องท่ี
ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนข้ึนมาพิจารณาก่อน เรื่องท่ี ๔ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ..... และ
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ขอเลื่อนเรื่องด่วนท่ี ๑๓ ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี...) พ.ศ. .....  เรื่องด่วนท่ี ๑๔  ร่าง
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี...) พ.ศ. .....  เรื่องด่วนท่ี ๑๖ ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี...) พ.ศ. .....  และเรื่องด่วนท่ี ๑๗ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ...... 
โดยเลื่อนข้ึนมาพิจารณาต่อจากเรื่องท่ีท่ีประชุมเห็นชอบให้ เลื่อนข้ึนมาพิจารณาก่อนเรื่องท่ี ๖ ร่าง
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ..... ท้ังนี้ท่ีประชุมไม่ขัดข้อง 

จากนั้นประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

เรื่องท่ีประชุมเห็นชอบให้เลื่อนข้ึนมาพิจารณาก่อน เรื่องท่ี ๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ..... ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว และก่อนท่ีท่ีประชุม
จะพิจารณาเรื่องดังกล่าว ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ได้รับหนังสือจากคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ขอถอนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปก่อน เพ่ือนําไปพิจารณาทบทวน
ใหม่ให้รอบคอบและครอบคลุมมากข้ึน ท้ังนี้ท่ีประชุมไม่ขัดข้อง 

เรื่องท่ีท่ีประชุมเห็นชอบให้เลื่อนข้ึนมาพิจารณาก่อน เรื่องท่ี ๒ ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ..... ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยในวันนี้เป็นการพิจารณาในวาระ ๒ 
เรียงตามลําดับมาตรา ซ่ึงมีท้ังสิ้น ๗๖ มาตรา ท้ังนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวถูกบัญญัติข้ึนเพ่ือจัดต้ังการยาง
แห่งประเทศไทยข้ึนเพ่ือทําหน้าท่ีส่งเสริมและพัฒนากิจการเก่ียวกับยางพารา เพ่ือประโยชน์อย่างเป็นธรรม และ
ยั่งยืน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง สําหรับการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ซ่ึงมี ๗๖ มาตรา โดยมีกรรมาธิการแก้ไขเพ่ิมเติมบางมาตรา มีผู้ขอสงวนคําแปรญัตติ ๒ 
ท่าน คือ ส.ส. นิยม  วรปัญญา  และส.ส. สมบูรณ์  อุทัยเวียนกุล และมีกรรมาธิการเสียงข้างน้อยขอสงวน
ความเห็น คือ ส.ส. เชน  เทือกสุบรรณ , ส.ส. อภิชาติ  ศักด์ิเศรษฐ และส.ส.อิสระ สมชัย  ในการพิจารณาราย
มาตรา โดยเริ่มจากชื่อร่าง คําปรารภ และมาตราต่าง ๆ นี้ ผู้ขอสงวนคําแปรญัตติ, กรรมาธิการเสียงข้างน้อย
และกรรมาธิการวิสามัญต่างอภิปรายให้เหตุผลในการแก้ไขอย่างเข้มข้น เช่น มาตรา ๘ ซ่ึงบัญญัติเก่ียวกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง “การยางแห่งประเทศไทย” หรือเรียกโดยย่อว่า “กยท.” ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ ๕ ข้อ  
ดังนี้            

มาตรา ๘ ให้ กยท. มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศท้ังระบบอย่างครบ

วงจร บริหารจัดการเก่ียวกับการเงินของกองทุน บริหารจัดการสวนยางเพ่ือการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา 

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลและ
สารสนเทศเก่ียวกับยางพารา 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง 
ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการ
ดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน 

(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการจัดให้มีตลาดกลางยางพารา และดําเนินการให้ระดับราคา
ยางพารามีเสถียรภาพ 

(๕) ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่ 
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ท้ังนี้มาตราดังกล่าวมีการแก้ไขเพ่ิมเติม  และมีกรรมาธิการเสียงข้างน้อยขอสงวนความเห็นและผู้
เสนอคําแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ ขอเพ่ิมความเป็น “ มาตรา ๘ (๓/๑) โดยเน้นการส่งเสริม สนับสนุน 
และให้ความช่วยเหลือแรงงานชาวสวนยาง ด้านการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญในการทํางาน สวัสดิการ
สังคม และสุขอนามัย เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน” โดยผู้ขอสงวนคําแปรญัตติและ
กรรมาธิการเสียงข้างน้อยให้เหตุผลว่า ต้องการช่วยแรงงานชาวสวนยางซ่ึงเป็นผู้ยากจนและมีจํานวนมาก 
อย่างไรก็ตาม กรรมาธิการได้อธิบายว่าแรงงานชาวสวนยางนั้นมีสถานะภาพท่ีดีกว่าแรงงานอ่ืน ๆ และอาจ
หมายถึงเจ้าของสวนยางด้วย และเม่ือท้ัง ๒ ฝ่ายต่างยืนยันข้อความท่ีได้เพ่ิมเติม ในท่ีสุดท่ีประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรได้ลงมติว่าจะเห็นด้วยกับฝ่ายใด  เม่ือลงมติแล้วปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับกรรมาธิการ 
จากนั้นท่ีประชุมได้พิจารณาเรียงตามลําดับมาตราต่อในมาตรา ๙ ซ่ึงบัญญัติเก่ียวกับอํานาจของ กยท. กระทํา
กิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ โดยในมาตรานี้มีกรรมาธิการแก้ไขเพ่ิมเติม ท้ังนี้การพิจารณาใน
มาตราดังกล่าว มีสมาชิกอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยเน้นประเด็นเรื่อง ความห่วงใยต่อการท่ีมีการบัญญัติเปิด
โอกาสให้นําเงินกองทุนไปใช้ในการสนับสนุนนายทุน เนื่องจากมาตรา ๙ มีการเพ่ิมเติม (๕/๑) “ส่งเสริม 
สนับสนุน และอํานวยความสะดวกให้มีการลงทุนเก่ียวกับการอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางภายใน
ราชอาณาจักร” ส่วนกรรมาธิการได้อธิบายโดยให้เหตุผลในการแก้ไขเพ่ิมเติมว่าเพ่ือป้องกันนายทุนจาก
ต่างประเทศเข้ามาครอบครองการลงทุนเก่ียวกับการอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางภาย  ในท่ีสุดประธาน
เห็นว่ามีผู้ประสงค์อภิปรายอีกซ่ึงต้องใช้เวลามาก จึงขอเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยางแห่ง
ประเทศไทย ต่อในวันพรุ่งนี้ (วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ
และรอบด้าน  จากนั้นประธานได้สั่งปิดประชุมในเวลา ๑๘.๑๕ นาฬิกา  

 

 

 


